



Cam kết bảo mật – Đảm bảo tính công bằng – Không phân biệt đối xử

Đảm bảo tính công bằng

Một trong các giá trị cốt lõi và là trọng điểm đối với quy tắc đạo đức chúng ta là tính công bằng. Do vậy Bureau Veritas Certification cần thiết phải quản lý mọi mâu thuẫn về quyền lợi tiềm ẩn để bảo vệ tính công bằng trong hoạt động đánh giá và dịch vụ chứng nhận do Bureau Veritas Certification cung cấp. Đảm bảo tính công bằng nhằm bảo vệ mục tiêu và các thương hiệu Bureau Veritas Certification đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, tuân thủ các quy định của các tổ chức công nhận và các cơ quan luật pháp.

Bureau Veritas Certification đã vạch ra một chính sách nghiêm khắc và giám sát chặt chẽ thông qua ủy ban công bằng nội bộ và bên ngoài được thiết lập trên toàn cầu.

Quá trình chứng nhận

Bureau Veritas Certification đã thiết lập quá trình chứng nhận cho toàn cầu phù hợp với các chuẩn mực chuyên nghiệp và quy định công nhận. Dựa trên yêu cầu đối với Bureau Veritas Certification, khách hàng được tìm hiểu các bước và quá trình thực hiện chứng nhận của chúng tôi cũng như quyền và nghĩa vụ khi đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý. Bureau Veritas Certification công bố công khai các thông tin này cho các bên quan tâm tại những quốc gia chúng tôi có hoạt động.

Cam kết bảo mật

Nhân viên và các cộng tác viên của Bureau Veritas Certification phải bảo mật bất kỳ tài sản thông tin nào liên quan đến khách hàng

Trừ khi có yêu cầu bởi luật pháp của Việt Nam hoặc của một hội đồng công nhận cấp quốc gia, nếu không Bureau Veritas Certification không cho phép bất kỳ thông tin nào được sao chép hoặc tiết lộ cho người thứ 3 mà không có sự đồng ý của khách hàng

Không phân biệt đối xử

Chính sách và quy trình chứng nhận của Bureau Veritas Certification đảm bảo các tổ chức không phân biệt quy mô, điều kiện tài chính, thành viên viên hiệp hội, tập đoàn, hoặc các điều kiện khác có thể yêu cầu Bureau Veritas Certification cung cấp dịch vụ chứng nhận




Trịnh Tuấn Dũng
Chief Executive

28/12/2015